

Số: 07 /CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 02 năm 2021

CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Trước diễn biến mới của làn sóng dịch Covid-19 từ ngày 28/01/2021, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương đã chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 01/CD-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt xuất hiện biến thể mới của vi rút có tốc độ lây lan nhanh từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đã di chuyển đến một số các tỉnh, thành phố trong nước.

Thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19,

Để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân địa phương, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác “chống dịch như chống giặc” trên tinh thần bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống; triển khai các công việc chặt chẽ, nhanh chóng, kịp thời với mục tiêu quyết tâm rà soát, nắm chắc các nguồn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, kiên quyết không để dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh.

a) Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế). Đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi tập trung đông người, khu vực công cộng như: chợ, siêu thị, trường học (theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo), cơ sở sản xuất, bến xe, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng ..., đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh. Người dân đến/về từ các tỉnh, thành phố khác phải tự giác thực hiện việc khai báo y tế trên các phần mềm Ncovi, Bluezone, tự theo dõi sức khỏe, khi có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay y tế địa phương để được hướng dẫn, thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch.

b) Tập trung cao nhất, huy động mọi lực lượng phục vụ công tác truy vết các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh (F1, F2) đến/về Tỉnh với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”.

Tất cả những người đến/về từ các tỉnh, thành phố có dịch, bệnh Covid-19 từ ngày 09/01/2021 phải thực hiện ngay việc khai báo y tế qua hệ thống NCOVI hoặc liên hệ ngay với y tế địa phương (Trạm Y tế xã, phường hoặc Trung tâm Y tế huyện, thành phố) để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày tại các Khu cách ly tập trung của tỉnh đối với những người là F1 (tiếp xúc gần người bệnh xác định), các trường hợp có đến/về từ các ổ dịch thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương, Sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh; các trường hợp nhập cảnh trái phép, các chuyên gia được phép nhập cảnh, các công dân trở về từ các quốc gia, các trường hợp có đi đến các địa điểm, mốc thời gian liên quan dịch tễ theo thông báo khẩn của Bộ Y tế, của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận.

- Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, đảm bảo thực hiện 5K, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến/về từ các xã, phường, thị trấn có ca mắc Covid-19 nhưng chưa lây nhiễm trong cộng đồng (theo thông báo của Bộ Y tế) đối với tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, đảm bảo thực hiện 5K, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến/về từ các tỉnh, thành phố khác có ca bệnh, nhưng chưa lây nhiễm trong cộng đồng.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động theo dõi, cập nhật địa phương, địa điểm dịch bệnh theo thông báo của Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, website của Sở Y tế để kịp thời giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

c) Hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Không tổ chức hội họp, hội thảo, hội nghị trên 30 người. Khuyến khích vận động Nhân dân tạm hoãn lễ cưới. Đối với lễ tang, lễ nghi tôn giáo hạn chế tối đa số người tham dự (không quá 30 người trong cùng một thời điểm), giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 01 mét và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Tạm dừng các hoạt động sinh hoạt cộng đồng có đông người (trên 30 người) tại các khu vui chơi, giải trí công cộng. Đối với các sự kiện đặc biệt của tỉnh do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quyết định.

2. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để bên trong, chữa trị hiệu quả”.

Yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy/xí nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch tại cơ sở; Thực

hiện nghiêm việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19, chủ động thực hiện ngay các biện pháp khắc phục (nếu cần thiết), báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (thông qua Sở Y tế).

Các trường học, công sở, nhà máy, công trường thực hiện đánh giá các tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 theo các hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan. Kiên quyết dừng hoạt động khi đánh giá cơ sở chưa an toàn.

Theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị đẩy nhanh tiến độ việc triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, thành công với “làn sóng mới” lây nhiễm Covid-19, bảo đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất.

b) Kích hoạt lực lượng phòng chống dịch của hệ thống chính trị và vận động tình nguyện viên, triển khai các hoạt động tăng cường giám sát, kiểm soát dịch tại từng xóm, tổ khu phố, vận động người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo cho cơ quan chức năng sớm các trường hợp đến, về từ vùng dịch và những trường hợp nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, điều tra, truy vết, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

c) Tổ chức thông tin tuyên truyền tại các khu đông dân cư, nơi có các hoạt động có tập trung đông người, hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định hoặc không khai báo với chính quyền hoặc cơ sở y tế khi đến, về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh Covid-19 hoặc thực hiện không đầy đủ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe để phòng, chống dịch.

d) Khi có trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc truy vết thân tộc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày. Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phạm vi khoanh vùng thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao, bảo đảm yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh và thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa, lương thực, sinh phẩm y tế (kể cả giải cứu nông sản cho bà con nông dân trong vùng cách ly).

4. Thiết lập lại 04 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến đường bộ tại cửa ngõ vào các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái) và Chốt kiểm soát tại Ga Tháp Chàm để kiểm soát, nắm chắc danh sách người dân, du khách đến/về tỉnh từ các địa phương đang có dịch. Việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các chốt kiểm soát với ngành Y tế và các địa phương thực hiện theo cơ chế đã xác lập trong các đợt dịch trước để kịp thời giám sát nguy cơ dịch bệnh.

5. Sở Y tế:

a) Tổ chức thường trực 24/24 hệ thống phòng chống dịch, các đội đáp ứng nhanh, tổ xử lý thông tin, đẩy mạnh các hoạt động điều tra, giám sát dịch, để phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh; Mở rộng xét nghiệm đối với những trường hợp đến về từ vùng dịch, lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp trong cộng đồng, nhất là tại các bệnh viện.

b) Tăng cường kiểm tra công tác an toàn bệnh viện phòng chống dịch Covid-19, rà soát việc phân luồng tiếp đón, điều trị, dành riêng cho bệnh nhân về từ các địa phương có dịch Covid-19, thực hiện các quy trình về sàng lọc, phân luồng, cách ly, đảm bảo công tác phòng, chống nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo, bố trí khu vực cách ly cho nhân viên y tế làm nhiệm vụ điều trị; Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh kiểm soát chặt chẽ người ra vào bệnh viện, thực hiện tốt việc phân luồng người đến khám, chữa bệnh hoặc các trường hợp cấp cứu có yếu tố dịch tễ; Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người nhà người bệnh, người đến thăm nuôi chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch.

d) Thực hiện các biện pháp bảo vệ nhân viên y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm, cung cấp đầy đủ trang thiết bị, phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế.

c) Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 một cách chủ động theo phương châm 4 tại chỗ; Rà soát, đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt việc cách ly; Tổ chức rà soát các quy trình, phương tiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Khu cách tập trung của tỉnh, sẵn sàng tiếp nhận người cách ly khi có yêu cầu; Tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo kiểm soát, phòng chống dịch, thực hiện chặt chẽ quy trình đưa đón, bàn giao, tiếp nhận người thực hiện cách ly tập trung và phối hợp thực hiện khép kín trong công tác quản lý, theo dõi sức khỏe đối với người trở về từ các khu cách ly tập trung ở tỉnh, thành phố khác về, không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và cộng đồng.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm soát người đến, về từ vùng dịch, người nhập cảnh trên biển.

8. Công an tỉnh chủ trì, điều tra phát hiện người nhập cảnh trái phép, quản lý xuất nhập cảnh theo quy định pháp luật; Phối hợp Ban Điều hành các khu cách ly tập trung tỉnh, Sở Y tế, tổ chức kiểm tra; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là nhập cảnh trái phép, không tuân thủ các quy định trong quá trình thực hiện cách ly tập trung, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

9. Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm soát hoạt động của các tổ chức kinh doanh vận tải, thường xuyên tổ chức vệ sinh, khử khuẩn khu vực nơi tập trung đông người (bến xe, nhà ga, bến cảng) bằng các dung dịch khử khuẩn theo khuyến cáo của ngành y tế, yêu cầu hành khách, lái xe, phụ xe mang khẩu trang suốt hành trình vận chuyển; Phối hợp với Y tế điều tra, truy vết các trường hợp nguy cơ dịch bệnh đến, về tỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, dịch vụ thực hiện việc kiểm soát người đến về từ vùng dịch, để thông tin báo cáo nhanh và phối hợp xử lý kịp thời công tác giám sát, phòng chống dịch; Tổ chức tuyên truyền tại các tụ điểm văn hóa, du lịch trong dịp Tết, hướng dẫn người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Công văn số 535/UBND-VXNV ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động xây dựng phương án quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ Tết; nghiên cứu chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến sau Tết Nguyên đán nếu tình hình dịch bệnh kéo dài.

12. Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; Phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm các thực phẩm từ nguồn nhập khẩu trên địa bàn tỉnh để xác định, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

13. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng thời lượng phát sóng truyền thông thông tin để nhân dân đề cao cảnh giác, thực hiện yêu cầu 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế; hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch; đẩy mạnh thanh toán điện tử và làm việc trực tuyến, ... Tăng cường kiểm tra, giám sát thông tin, không để xuất hiện tâm lý hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh.

14. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp phối hợp ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, vận động các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống dịch, nhất là việc hạn chế tập trung đông người.

Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai, thực hiện. Giao Sở Y tế theo dõi, dự báo tình hình, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ phòng chống dịch;
- Các huyện, thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- TTKSBT;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Nam